

'พิษวิกฤติเงิน' 'ไทย' ตกอันดับ

แข่งขันศก.โลก

รอยเตอร์ - ลุงแซมโตอันดับประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงสุดทั่วโลกจากที่ 3 มาอยู่ที่ 2 รองจากสิงคโปร์ที่อยู่ยังคงกระพือในตำแหน่งเจ้าฝูงอีกปี ผิดกับชาติบ้านใกล้เรือนเคียงที่ถูกวิกฤติเล่นงานยับเยินจนต้องจูงมือกันหล่นจากอันดับเดิมเมื่อปีที่แล้ว ตัวอย่างเช่น ไชยศึก จากตำแหน่งที่ 21 ไปอยู่ที่ 30 ทั้งนี้จากรายงานของเวสต์อโคโนมิก ฟอรัม

วานนี้ เวสต์ อโคโนมิก ฟอรัมที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดเผยรายงานศักยภาพการแข่งขันทั่วโลกประจำปี 1999 ซึ่งสำรวจจากความคิดเห็นของนักธุรกิจ

■ 'พิษวิกฤติเงิน'

เกือบ 4,000 ราย

ในบรรดาประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก สิงคโปร์ยังคงครองความเป็นหนึ่ง ทั้งที่ต้องเผชิญวิกฤติการณ์แล้วร้ายครั่งประวัติศาสตร์ของเอเชีย ขณะที่สหรัฐฯเลื่อนจากอันดับ 3 ขึ้นมาเป็นที่ 2 แย่งตำแหน่งของฮ่องกงที่ตกไปอยู่ที่ 3 แทน รายงานดังกล่าวซึ่งประเมินศักยภาพการแข่งขันของ 59 ชาติที่มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะกลาง เชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯอาจแตกกระจาย โดยแจกแจงว่าการขยายตัวซึ่งได้แรงหนุนมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ถูกขับเคลื่อนด้วยภาวะฯ ขึ้นของตลาดหุ้นเอ็กคอตนั้น ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนภาวะที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างคึกคักในขณะนี้

"เราคงไม่ประหลาดใจถ้าเศรษฐกิจที่ร้อนแรงของสหรัฐฯจะสงบลงในปีหน้า" ไมเคิล พอร์เตอร์ แห่งฮาร์วาร์ด บิสเนส สกูล และเจฟฟรีย์ ซอคส์ ผู้ช่วยการของฮาร์วาร์ด อินสติติวท์ พอร์ อินเตอร์เนชันแนล ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งร่วมกันเขียนรายงานชิ้นนี้กล่าว

ได้หันแก้อันดับตัวเองจาก 6 มาเป็นที่ 4 ส่วนที่ 5 ยังคงเป็นของแคนาดาเช่นเดียวกับปีที่แล้ว สวิตเซอร์แลนด์ได้รั้งการตำแหน่งเช่นอยู่ที่อันดับ 6 ครบถ้วนกับอังกฤษที่หล่นจาก 4 ไปเป็นที่ 8

อันดับท้ายสุดของตารางคือ รัสเซียที่ปีที่แล้วรั้งอยู่ที่อันดับ 52 สำหรับอันดับที่ 58 คือยูเครนที่

ตกขึ้นจากปี 1998 มา 5 ตำแหน่ง

เวสต์ อีโคโนมิก ฟอรัมซึ่งเป็นแม่งานจัดการประชุมผู้นำทางธุรกิจและการเมืองเป็นประจำทุกปีที่เมืองดาวอส จัดอันดับศักยภาพการแข่งขันโดยพิจารณาจากเกณฑ์ 8 ข้อ ประกอบด้วย การเปิดกว้างทางการค้าและการลงทุนของบริษัทรัฐบาล การเงิน โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี การจัดการ แรงงาน และภาคสถาบัน

ขณะที่รายงานชิ้นนี้มองข้ามปัจจัยระยะสั้น อาทิ การผันผวนของค่าเงิน ทว่าในตัวอย่างรายงานยังคงชี้ถึงความไม่โปร่งใสดังที่สร้างความเสียหาย ระยะยาวในประเภทที่เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้

ไทย อินโดนีเซีย ตลอดจนเม็กซิโกและดินอเมริกาอย่างราซิล ชิลี และอาร์เจนตินา โดยประเทศเหล่านี้ล้วนชวามันตกจากอันดับเมื่อปีที่แล้วทั้งสิ้น

กรณีของไทยนั้นตกจากที่ 21 ในปี 1998 มาอยู่ที่ 30 อินโดนีเซียจาก 31 ไปที่ 37 บราซิล จาก 46 ไป 51 ญี่ปุ่นที่ติดอันดับที่ 105 มาตั้งแต่ต้นทศวรรษปัจจุบัน มาบี๊นักสู้หลุดจากอันดับ 12 ไปอยู่ที่ 14

เป็นที่น่าสังเกตว่านับจากวิกฤติเอเชียเริ่มแผ่ลงถุกชึในปี 1997 ตำแหน่งของอินโดนีเซียถอยหลังลงถึง 22 อันดับ ไทย 12 และมาเลเซีย 7 อันดับ ขณะที่สิงคโปร์ยังคงครองสถานะจำฝูงอย่างเหนียวแน่น

แม้จะยอมรับว่าล้มเหลวในการคาดการณ์การ

ดับพิษของวิกฤติเอเชีย ชำกคาดการณ์เดิมไปกับศักยภาพเศรษฐกิจของบางประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ไทยและมาเลเซียก่อนที่จะเกิดความกังวล แต่รายงานชิ้นนี้กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันในระยะยาว โดยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะชี้ชัดได้ว่า วิกฤติการเติบโตในภูมิภาคนี้เป็นความล้มเหลวเพียงชั่ว คราวหรือการทำลายล้างอย่างถาวร

"ผู้ที่จับตาสภาพตลาดทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลพึงระลึกไว้อย่างหนึ่งว่า หากความตกต่ำรุนแรงเกินกว่าจะสามารถอธิบายได้ด้วยศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว การกระตือรือร้นที่จะเข้ามาจะเร็วว่าที่คาดไว้เสมอ"

นักธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามฉบับนี้แสดงทัศนะว่า สาเหตุที่รัสเซียและยูเครนตกไปอยู่อันดับท้ายๆเนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของตัวบทกฎหมาย ความไม่กล้าไว้วางใจของกฎหมายคุ้มครองสิทธิและรัฐบาล ความน่ากลัวของแก๊งอาชญากร การที่ไม่สามารถดูใจว่าตำรวจจะคุ้มครองความปลอดภัยให้ได้

รายงานฉบับนี้ตั้งท้ายว่า สำหรับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับนวัตกรรมเป็นหลัก ซึ่งในประเทศนี้สหรัฐฯน่าจะมากเป็นอันดับแรก ตามด้วยเยอรมนี ญี่ปุ่นแลนด์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และฝรั่งเศส ■